



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง โทร ๐๗๕๖๘๘๙๐๑๙
ที่ พท ๐๗๓๒/๑๓๓ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม กลุ่ม “ศรีบรรพต โปร่งใส ไม่ทุจริต”

เรียน สาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต ได้มีการดำเนินการจัดตั้งกลุ่ม “ศรีบรรพต โปร่งใส ไม่ทุจริต” และมีกิจกรรมโดยการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระบบสุขภาพ ส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนา ไม่ให้ทุจริต ในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้วยคุณธรรม และโปร่งใส ปลอดจากการทุจริต นั้น

ในการนี้ คณะทำงานบริหารจัดการกลุ่ม ฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีวินัย ส่งเสริมปรับปรุงพัฒนา ไม่ให้ทุจริต เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตเผยแพร่รายงานดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีบรรพต รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสุชาติ ฉิมรักษ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ทราบ/อนุญาต

(นายศรชัย สมแก้ว)

สาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต

รายงานผลการดำเนินงานกลุ่ม “ศรีบรรพต โปร่งใส ไม่ทุจริต”
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ (มีนาคม ๒๕๖๓)

ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑.การละทิ้งหน้าที่ราชการ	- การลงลายมือชื่อปฏิบัติงานทำงานตรงเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ทุกวัน	-ไม่มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบรรพตมาทำงานสายและขาดราชการ -เจ้าหน้าที่มีการลงลายมือชื่อปฏิบัติงานตรงเวลาทุกวัน -ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต	
๒.การเบียดบังทรัพย์สินของทางราชการ/การใช้ทรัพย์สินอย่างมีคุณค่า	- ไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว - ใช้ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่าได้ประโยชน์สูงสุด	-ไม่มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบรรพตนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว -ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินทางราชการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบรรพตไปใช้ส่วนตัว -มีการนำวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถซ่อมแซมได้มาซ่อมแซมเพื่อกลับมาใช้ต่อ -มีการนำกระดาษหน้าเดียวกลับมาใช้	
๓.การใช้รถราชการอย่างเหมาะสม	- บันทึกการใช้รถราชการ - การปฏิบัติตามหลักการใช้รถราชการ โดยเคร่งครัด	- มีการบันทึกรายงานการใช้รถราชการทุกครั้ง - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถราชการของเจ้าหน้าที่	

ภาพกิจกรรมการจัดประชุมเพื่อจัดตั้งกลุ่ม “ศรีบรรพต โปร่งใส ไม่ทุจริต”
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓



กลุ่มประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓

